



ประกาศ

สภกรรมการออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำกัด

ที่ 7 /2566

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเป็น ประธานกรรมการ , กรรมการดำเนินการชุดที่ 42 ประจำปี 2567
และรายชื่อผู้มีสิทธิสมัครเป็นผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2567

ตามที่ สภกรรมการออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงาจำกัดเปิดรับสมัครกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 42 ประจำปี 2567 และรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการประจำปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566 (ประกาศ สภกรรมการออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำกัด ที่ 5 /2566 และ 6/2566 ลงวันที่ 25 กันยายน 2566) นั้น คณะกรรมการฯได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครฯแล้วเป็นไปตามข้อบังคับของสภกรรมการฯ ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ตำแหน่งประธานกรรมการ	มีผู้สมัคร จำนวน 1 ท่าน คือ
หมายเลข 1 นายวรยศ ผลแก้ว	
ตำแหน่งกรรมการหน่วยข้าราชการบำนาญ	มีผู้สมัคร จำนวน 1 ท่าน คือ
หมายเลข 1 นางมุกดี ตันติธรรมานนท์	
ตำแหน่งกรรมการหน่วยอำเภอท้ายเหมือง	มีผู้สมัคร จำนวน 1 ท่าน คือ
หมายเลข 1 น.ส.สายสุดา เนตรวงศา	
ตำแหน่งกรรมการหน่วยโรงพยาบาลพังงา	มีผู้สมัคร จำนวน 1 ท่าน คือ
หมายเลข 1 นายศิริ แซ่ลิ่ม	
ตำแหน่งกรรมการหน่วยอำเภอเกาะยาว	มีผู้สมัคร จำนวน 1 ท่าน คือ
หมายเลข 1 นายจำเริญ รอบการ	
ตำแหน่งกรรมการหน่วยอำเภอเมือง	มีผู้สมัคร จำนวน 1 ท่าน คือ
หมายเลข 1 นายไชยรัตน์ แก้วเสวต	
ตำแหน่งกรรมการหน่วยอำเภอกระบุรี	มีผู้สมัคร จำนวน 1 ท่าน คือ
หมายเลข 1 นายสมคิด จันเอียบ	
ตำแหน่งกรรมการหน่วยอำเภอทับปุด	มีผู้สมัคร จำนวน 1 ท่าน คือ
หมายเลข 1 นางซัชชญา ปั่นทอง	
ตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ	มีผู้สมัคร จำนวน 2 ท่าน คือ
หมายเลข 1 นายมนตรีชัย โลหะการ	
หมายเลข 2 นางเพ็ญภา เพ็ชรช่วย	

จากการที่แต่ละหน่วยมีผู้สมัครเป็น กรรมการดำเนินการ ซึ่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ นั้น สหกรณ์จึงไม่ต้องดำเนินการเพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งสรรหา และให้เสมือนว่าผู้ที่สมัครเพื่อรับการสรรหาเป็นผู้ที่ได้รับการสรรหาเป็นกรรมการดำเนินการ ตามหน่วยที่สมัครตามประกาศที่กำหนดไว้

สำหรับตำแหน่งประธานกรรมการ มีผู้สมัครเป็นประธานกรรมการ ซึ่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้และมีคุณสมบัติตามข้อบังคับสหกรณ์ นั้น สหกรณ์จึงไม่ต้องดำเนินการเพื่อให้สมาชิกลงคะแนนเลือกตั้งสรรหาตามประกาศที่กำหนดไว้

ประกาศ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566



(นายวิรัตน์ เพาะปลูก)

ประธานกรรมการ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา จำกัด